

## วิชาพงศาวดารมะพร้าว

รหัสวิชา 010201

กลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว

ห้องเรียนบ้านทุ่งประตู

อาจารย์วิทยา สันติสุขไพบูลย์



**พงศาวดารมะพร้าว** เป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพืชสำคัญที่ชื่อว่า มะพร้าว จากถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก สามารถกระจายพันธุ์ขยายอาณาเขตกว้างไกล รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มะพร้าวสามารถเจริญเติบโตได้ดี ช่วงเวลายาวนานจากมะพร้าวในธรรมชาติสู่การเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนำมาปลูกและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมะพร้าว

**กำเนิดมะพร้าว** มะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีถิ่นกำเนิดในแถบหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านทะเลจีนใต้ ผิวมะพร้าวมีสารเคลือบมันมีคุณสมบัติในการกันน้ำซึมเข้าด้านในเปลือกได้ และเปลือกมะพร้าวมีช่องอากาศจำนวนมากเนื่องจากเป็นเส้นใยและเปลือกนอกที่กันน้ำได้ จึงทำให้ผลมะพร้าวลอยน้ำได้ และกันน้ำซึมเข้าเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อผลแก่ลงและอยู่ใกล้ชายฝั่ง มะพร้าวอาจจะลอยน้ำไปยังที่อื่นๆ มะพร้าวส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตบริเวณชายฝั่ง จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลมะพร้าวลอยน้ำมาแล้วเมื่อถึงชายฝั่งที่เหมาะสมก็งอกรากเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ในพื้นที่นั้นต่อไป ต่อมาได้มีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยและการค้าขาย ที่ทำให้มนุษย์ต้องเดินทาง และการเดินทางนั้นก็นำมะพร้าวติดตัวมาด้วย เมื่อพบทำเลที่ดีก็มีการปลูกขยายพันธุ์ รวมทั้ง การซื้อขายแลกเปลี่ยน ทำให้มะพร้าวกระจายตัวไปยังถิ่นต่างๆ ได้มากขึ้น

**มะพร้าวไทย** มะพร้าวลอยมาจากทะเลเข้ามาหาฝั่ง เมื่อผู้คนเห็นจึงเรียกว่า “ลูกลอยเล” เมื่อลองผ่าดู ปรากฏว่ามีน้ำและเนื้อที่ใช้บริโภคได้ ต่อมาจากลูกลอยเลก็เพียงเสียงเป็น “นาฬิกา” ซึ่งเป็นชื่อที่คนอินเดียเรียกมะพร้าวด้วย ต่อมาในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการรวบรวมเรื่องพฤกษศาสตร์ขึ้น ซึ่งมีคนนำนาฬิกาเข้ามาปลูกกันมากขึ้น จากชื่อเรียกที่ต่างกัน ในหลายพื้นที่ จึงมีการใช้ชื่อเรียกกลางว่า “มะพร้าว” และใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งจะมี 2 สายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์ไทยต้นสูง ลำต้นใหญ่ ข้อตามลำต้นค่อนข้างห่าง ความยาวของใบที่ยื่นออกจากยอดประมาณ 3-4 เมตร ส่วนใหญ่จะบริโภคผลแก่ ส่วนสายพันธุ์ไทยต้นเตี้ย ในกลุ่มมะพร้าวน้ำหอม น้ำหวาน จะมีลำต้นเป็นทรงหลอด มีความพิเศษตรงที่สามารถผสมเกสรในจีนเดียวกันได้ ความยาวของใบที่ยื่นออกจากยอดประมาณ 1.8-2.5 เมตร ส่วนใหญ่จะบริโภคผลสด มะพร้าวชอบดินทรายหรือดินร่วนปนทราย จึงเหมาะกับการปลูกในพื้นที่เลียบแนวชายฝั่งทะเล ส่วนการปลูกมะพร้าว ควรมีการเพาะพันธุ์และเตรียมพื้นที่ปลูก รวมทั้ง การบำรุงต้นให้มะพร้าวเจริญเติบโตได้ดี เมื่อมะพร้าวแข็งแรงจะเริ่มให้ผลผลิตดีในช่วง 2-4 ปี

**บ้านทุ่งประตู** มะพร้าวทับสะแกเป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง มีสายพันธุ์สวีลูกผสม 1 และพันธุ์ผสมชุมพร 2 เมื่อปลูกบนชุดดินในพื้นที่ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย และบางส่วนของ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ได้มะพร้าวที่มีลักษณะเด่นพิเศษ ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมะพร้าวสูง รสชาติกะทิ หอมและมัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI “มะพร้าวทับสะแก” เลขที่คำขอ 61100183 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI “มะพร้าวทับสะแก ทะเบียนเลขที่ สข 63100135” ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 ทำให้ “มะพร้าวทับสะแก GI” กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจของท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นทรัพยากรท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด้วย